

Chuẩn Bị Cho Bài 14

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúng ta cam kết qua các bí tích

Tùy theo ơn gọi, các Kitô hữu chọn lựa đời sống riêng của mình. Bí tích Hôn Phối và Truyền Chức Thánh sở dĩ có là để thánh hoá những chọn lựa đó. Hai vợ/chồng trong ngày hợp hôn trao ban bí tích Hôn Phối cho nhau. Họ thề hứa sống chung trong liên hệ tình cảm đã cam kết với nhau. Người đón nhận bí tích Truyền Chức Thánh cũng cam kết dâng hiến đời mình cho Chúa để phục vụ Giáo hội.



Trò chơi đố chữ trong gia đình

Quý vị hãy tập hợp gia đình để cùng nhau chơi trò đố chữ. Xin quý vị lập bản liệt kê một số các loại nghề nghiệp. Viết mỗi nghề nghiệp lên một mảnh giấy và bỏ vào một chiếc nón hay chiếc hộp. Để tham dự trò chơi, từng người hay từng nhóm thay phiên rút thăm trong hộp. Sau khi đã đoán đúng thăm đó ghi nghề nghiệp gì, quý vị hãy dành ra chút thời giờ để bàn luận về những đức tính cần phải có của nghề nghiệp liên hệ.

Tập album của gia đình

Xin quý vị tìm lại những tấm ảnh cô dâu, chú rể trong các tập album của gia đình. Quý vị nghĩ gì về những tấm ảnh đó. Quý vị đã tham dự lễ truyền chức lần nào chưa? Quý vị hãy hỏi trẻ nhỏ trong nhà xem chúng mong sẽ làm gì khi lớn lên.

Ngày của lòng cảm kích

Quý vị hãy viết một bức thư ngắn hoặc gửi một tấm thiệp cho cha sở giáo xứ của quý vị. Hoặc sau Lễ, ghé lại nhà xứ để cảm ơn ngài đã phục vụ giáo xứ.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị chú ý xem những việc làm của linh mục khi ngài dâng của lễ, và lắng nghe những lời giảng dạy giáo dân trong bài giảng thuyết.

Trong Tuần

Xin quý vị suy nghĩ và quyết định làm một việc giúp cho đời sống của một người nào được tốt đẹp hơn.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta

Trong suốt dòng lịch sử, nhiều nền văn minh đã quý trọng vàng vì sự sáng ngời, màu đẹp, và sự khan hiếm của nó. Trong thời trung cổ, những nhà khoa học giả hiệu, cũng còn gọi là người luyện kim giả, đã thử biến chì thành vàng, nhưng vô hiệu. Thật vậy, xưa nay loại kim quý này vẫn còn là một trong số ít những chất có giá thường được dùng để đúc thành tiền, để chế ra các nghệ phẩm và vật dụng thánh. Trong Đế quốc La-mã cổ xưa, nhẫn vàng đã trở nên biểu tượng ghi nhớ tình yêu bền vững và lời cam kết sắt son trong ngày hợp hôn. Hình dạng tròn và chất liệu quý của chiếc nhẫn mang ý nghĩa vô biên và cao quý của giao ước hôn nhân.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Giáo Huấn Luân Lý Các Mối Liên Hệ Các Kitô hữu

"Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy từng phục lẫn nhau."

Ep 5:21



Trong bí tích hôn phối, một người nam và một người nữ thể hứa với nhau. Trong bí tích Truyền Chức Thánh, vị linh mục thể hứa với Chúa, với chúng ta, và với cộng đoàn. Rõ ràng Thánh Phaolô muốn nói với cặp hôn phối rằng giao ước giữa đôi bên là một phần của lòng yêu mến Chúa Kitô. Cũng vậy, giao ước giữa linh mục và cộng đoàn phải phát xuất từ tình yêu và lòng sùng kính Chúa Kitô. Chúng ta nên tìm kiếm và đề cao những cặp vợ chồng đã sống trọn vẹn cam kết của họ với nhau; chúng ta cũng phải làm như vậy đối với linh mục và cộng đoàn nào đã hành xử với nhau với lòng mến mộ và tương kính nhau.